

May 2, 2023

Para sa mga Magulang

Anjo City Board of Education
安城市教育委員会TUNGKOL SA MGA PAGBABAGO ALINSUNOD SA
PAGBABA NG CORONAVIRUS SA CATEGORY 5
新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う変更について

Maraming salamat sa inyong walang sawang pang-unawa at suporta sa aktibidad ng aming paaralan. Nais namin ipaalam ang pagbabago sa mga pagiingat dahil ibinaba ito bilang Category V Infectious Disease mula May 8, gaya ng nakasulat sa ibaba. Ipatatupad ito mula sa araw na iyon.

Nilalaman

- 1 **Pagsuot ng mask** マスク着用について
Irespecto ang personal na desisyon ng bawat tao sa pagsuot ng mask, gayunpaman hindi necessary na magsuot ng mask. Hindi rin gagawin ang kumain nang tahimik sa oras na kakain. Ngunit, maliban lamang kung sasabihan namin na magsuot ng sanitary outerwear sa oras na maghahain ng pagkain.
- 2 **Basic precautions** 基本的な感染対策について
Isasagawa ang mga pagiingat gaya ng oobserbahan ang kalusugan, titiyakin ang ventilation, uugaliing maghugas ng kamay, atbp. Hindi na kailangan sukatin ang body temperature araw-araw, at magpasa ng health check card.
- 3 **Panahon na hindi papasok kaugnay sa coronavirus** 新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準について
Ang pamantayan ay 「5 araw ang lumipas nang magsimula ang sintomas, at 1 araw ang lumipas mula nang humupa ang sintomas.」 Hindi kailangan magpasa ng school permit para makapsok sa paaralan. Ngunit, inirerekomenda namin na magsuot ng mask hanggang lumipas ang 10 araw pagkatapos ng suspension period.
- 4 **Tungkol sa close contact** 濃厚接触者の取扱いについて
Dahil hindi matutukoy ang close contact, maaari pa rin pumasok sa paaralan, kahit malaman na ang miyembro ng pamilya sa bahay ay nahawaan, at kahit hindi pa makumpirma kung nahawaan ba ang mismong bata. Kaya naman, kung hindi papasok ang bata sa paaralan dahil may nahawaan sa pamilya, hindi ito *suspension of attendance*, kundi ituturing ito na *absent (due to accident)*.
- 5 **Kapag masama ang pakiramdam o may lagnat** 体調不良や発熱時の扱いについて
Kapag hindi papasok dahil masama ang pakiramdam o may lagnat, hindi ito *suspension of attendance*, kundi ituturing ito na *absent (due to illness)*.
- 6 **Pagpapadala ng school emergency email** メール配信による情報提供について
Ang mga paaralan ay hindi na magpapadala ng impormasyon patungkol sa coronavirus sa email. Maliban lamang kung magsasagawa ng temporary school closure (kabilang ang class closure or batch closure), ay ipapaalam namin sa email, at iba pang paraan.。

Patuloy naming isusulong ang school activities nang may pagiingat ayon sa makabagong school guidelines (2023.5.8～) sa paaralan. Maraming salamat sa inyong pang-unawa at kooperasyon.